

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๒๕๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน สามารถติดต่อหรือส่งเรื่องให้กับกรมบัญชีกลาง โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และโดยที่กรมบัญชีกลางมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ จึงได้มีการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) รวมถึงได้นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดด้วยแล้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖



กองคลัง (กลุ่มงานบัญชี)

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวจิราภรณ์ ผ่านพิเคราะห์

โทร. ๐๙ ๒๙๗๑ ๐๔๔๓

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๒๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขรับ 3893  
วันที่ 17 ม.ค. 2566  
เวลา.....

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หรืออำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย หากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้เป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจำเป็น และระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ และให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ อนุมัติ หรือตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงิน หรือความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน สามารถติดต่อหรือส่งเรื่องให้กับกรมบัญชีกลาง โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และโดยที่กรมบัญชีกลางมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ จึงได้มีการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติแล้ว ดังนี้

๑. การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถส่งคำขอเบิกเงิน บันทึกรายการขอเบิกเงิน รายการนำเงินส่งคลังผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และสามารถรับเงินหรือจ่ายเงิน โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ส่วนราชการสามารถส่งข้อมูลบุคลากรผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) เพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วย

กลุ่มงานบัญชี

วันที่ 17 ม.ค. 2566

เวลา 16.30

เลขที่ลงรับ 55

กองคลัง

เลขรับ 449

วันที่ 17 ม.ค. 2566

เวลา 15.45

132<sup>nd</sup>

กรมบัญชีกลาง  
The Comptroller General's Department

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๑.๕/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำขอรับเงินผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และส่งให้กรมบัญชีกลางอนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบ Digital Pension ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๔๑๑.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension)

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐ ผู้ค้ากับภาครัฐ หรือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิผ่านระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ โดยสถานพยาบาลส่งข้อมูลรายละเอียดค่ารักษายาบาลของผู้มีสิทธิและคำขอเบิกเงินไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการตรวจสอบและทำรายการขอเบิกเงินมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษายาบาลในระบบ New GFMS Thai ให้แก่สถานพยาบาลแทนส่วนราชการต่อไป ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*กฤษณา อภินันท์*

(นางสาวกฤษณา อภินันท์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐